

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐỊA LÝ THAM GIA GIAO LƯU CHIA SẺ CHUYÊN MÔN VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

TS. Đặng Thị Nhuận

Thực hiện kế hoạch năm học số 01/KH - BMĐL, ngày 10/9/2023, các giảng viên Bộ môn Địa lý cùng sinh viên K61 và K62 Đại học Sư phạm Địa lý, Trường Đại học Tây Bắc đã đến Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thực hiện giao lưu chia sẻ chuyên môn và kết nối cộng đồng. Mục đích của hoạt động nhằm kết nối tri thức, trao đổi chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giao lưu giữa giảng viên và sinh viên của 2 trường.

Tham dự buổi kết nối, về phía Khoa Địa lý, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có TS. Nguyễn Thanh Tường – Trưởng khoa, ThS. Đoàn Thị Thông – Bí thư Chi bộ khoa, cùng các giảng viên và sinh viên của Khoa Địa lý. Về phía Bộ môn Địa lý - Đại học Tây Bắc có TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng bộ môn, Trưởng đoàn cùng các giảng viên trong đoàn công tác và sinh viên chuyên ngành Địa lý.

Trong chương trình kết nối và chia sẻ chuyên môn, TS. Nguyễn Thanh Tường đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm định chương trình Địa lý ở Đại học Đà Nẵng, với 6 bước viết báo cáo kiểm định. Bên cạnh đó, TS. Tường cũng chia sẻ những khó khăn và cách khắc phục để hoàn thành báo cáo kiểm định chương trình Địa lý.



Ảnh 1: TS. Nguyễn Thanh Tường – Trưởng khoa Địa lý chia sẻ kinh nghiệm thực hiện kiểm định Chương trình Đào tạo môn Địa lý



Ảnh 2: Bộ môn Địa lý – Trường Đại học Tây Bắc tặng quà lưu niệm

Trong chương trình, giảng viên và sinh viên đã được nghe 2 báo cáo: Đà Nẵng - Thành phố đáng sống do ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - giảng viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trình bày và báo cáo: Vùng Tây Bắc - Góc nhìn địa văn hóa do ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương – giảng viên Bộ môn Địa lí, Khoa Khoa học Xã hội, Đại học Tây Bắc trình bày. Thông qua nội dung báo cáo và trao đổi, thảo luận, giảng viên và sinh viên đã hiểu thêm các thế mạnh, đặc trưng văn hóa vùng miền.



Ảnh 3: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ những điều thú vị về thành phố Đà Nẵng



Ảnh 4: ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương chia sẻ về mảnh đất Tây Bắc

Tiếp nối chương trình chia sẻ học thuật là phần giao lưu văn hóa giữa 2 vùng miền với những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, nhiều ý nghĩa. Chương trình kết thúc trong vòng xòe và vũ điệu kết đoàn, thể hiện tinh thần đoàn kết của 2 đơn vị.



Ảnh 5: Đại diện thầy cô và sinh viên hai trường chụp ảnh lưu niệm

Qua buổi giao lưu và chia sẻ kết nối với Khoa Địa lí - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, các giảng viên Địa lí, Trường Đại học Tây Bắc có thêm kinh nghiệm để hoàn thành báo cáo kiểm định chương trình đào tạo trong thời gian tới. Đối với sinh viên 2 trường, đây là khoảng thời gian hữu ích, giúp hình thành và phát triển năng lực tổ chức hoạt động tập thể, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau. Thành công của buổi giao lưu kết nối là những trái ngọt đầu mùa, mở ra nhiều cơ hội để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển chuyên môn giữa hai cơ sở giáo dục.

